

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสันทราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส / ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
๑. ด้านของอนุญาตก่อสร้างอาคารและหนังสือรับรอง	การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.เจ้าหน้าที่ขาดการประสานงานกับผู้นำในการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่รับทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์การขออนุญาตก่อสร้างและขอหนังสือรับรอง ๒. ประชาชนไม่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างและการขอหนังสือรับรอง	C	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๒.ให้เจ้าหน้าที่ประสานกับผู้นำเพื่อทำความเข้าใจให้ราษฎรปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้	กองช่าง
๒. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	การไม่ปฏิบัติตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.เป็นการจัดเก็บภาษี ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นภาษีใหม่ ผู้ชำระภาษียังขาดความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการชำระภาษี ๒.ผู้ชำระภาษีแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ๓.บุคลากรมีน้อยและขาดการประสานงานกับผู้นำเพื่อประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษี	C	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๒.ให้เจ้าหน้าที่ประสานกับผู้นำเพื่อให้ราษฎรเข้าใจถึงระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
๓. การติดตามและประเมินผล การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของเทศบาลตำบลสันทราย	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	ไม่มีการติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนว่าเงินที่อุดหนุนไม่มีการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่	C	๑	๓	๓	น้อย	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลสันทรายเพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ	กองการศึกษา

ลงชื่อ เลขานุพงษ์ แสงสุวรรณ ผู้รายงาน

(นายเจษฎาพงษ์ แสงสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖